

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน-กองทุนรวม-ประกัน

วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6711

หน้า: 30(บนขวา), 32

Col.Inch: 41.65 Ad Value: 45,815

PRValue (x3): 137,445

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: SET สัปดาห์นี้ 1,600-1,630 จุด 'คันทรี กรุป' แนะนำหุ้นค่าปลีก-ร้านอาหาร-รถไฟฟ้า

**SET สัปดาห์นี้**  
**1,600-1,630 จุด**  
**แนะนำหุ้นค่าปลีก-ร้านอาหาร-รถไฟฟ้า**

## SET สัปดาห์นี้ 1,600-1,630 จุด

### ● 'คันทรี กรุป' แนะนำหุ้นค่าปลีก-ร้านอาหาร-รถไฟฟ้า

บล.คันทรี กรุป ประเมินสัปดาห์นี้หุ้นไทยเคลื่อนไหวกรอบ 1,600-1,630 จุด รับวาระวัคซีนแห่งชาติ-ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาดี กลยุทธ์ลงทุนแนะนำหุ้นกลุ่ม Domestic Play ได้แก่ ค่าปลีก, ร้านอาหาร, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล, รถไฟฟ้า

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด หรือ CGS ระบุว่า วันศุกร์ที่ผ่านมามีการทร่วงแรงงานสหรัฐฯ ได้ประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน พ.ค. ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเพียง 5.59 แสนตำแหน่งต่ำกว่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.45 แสนตำแหน่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากจะทำให้เฟดยังมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

ส่วนปัจจัยสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1.วาระ Vaccine แห่งชาติของประเทศไทยที่จะเริ่มฉีดตั้งแต่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป แนะนำติดตามตัวเลขการฉีดวัคซีนต่อวันเชื่อจะมีนัยมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน หากเห็นจำนวนฉีดต่อวันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ คาดตลาดจะตอบรับเชิงบวก

สำหรับความคืบหน้าใน กทม. ข้อมูลล่าสุดจากทางผู้ว่า กทม. ระบุว่า กทม. มีศักยภาพฉีดได้ถึงวันละ 7 หมื่นคนต่อวัน ทั้งนี้ หากเป็นไปตามเป้าหมายที่ทาง กทม. วางไว้จะใช้ระยะเวลาราว 78 วันที่จะฉีดวัคซีนครอบคลุม 100%

ของประชากร กทม. ดังนั้น เชื่อว่าจากนี้มาตรการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. จะค่อย ๆ ผ่อนคลายหุ้นกลุ่ม Domestic โดดเด่นต่อเนื่อง อาทิ ค่าปลีก, ร้านอาหาร, ศูนย์การค้า, โรงพยาบาล, รถไฟฟ้า

2.การรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ในวันที่ 10 มิ.ย. Bloomberg ประเมิน +4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ Core CPI +3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ฝ่ายวิจัยฯ ยังเชื่อว่าเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วอุปสรรคหากพิจารณาความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐฯ 5 ปีจากนี้ เริ่มปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีที่ปรับตัวลงบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้กังวลกับเงินเฟ้อเท่าใดนัก

ดังนั้นจาก 2 ปัจจัยข้างต้นทำให้เชื่อว่าสัปดาห์นี้ดัชนีจะปรับตัวขึ้นได้กรอบ 1,600-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุนคงคำแนะนำถือ หุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

(Domestic Play) ต่อเนื่องเพื่อรองรับปัจจัยบวกจากการค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะเริ่มเห็นการเปิดรับต่างชาติมากขึ้น ส่วนนักลงทุนที่ยังไม่ได้สะสมให้เน้นตัวที่ยังแลกราคาดี อาทิ ธนาคารพาณิชย์ แนะนำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ศูนย์การค้า แนะนำ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เครื่องดื่ม แนะนำ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ร้านอาหาร แนะนำ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M ลี้อ แนะนำ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB, บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

ลีสือสาร แนะนำ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ค่าปลีก แนะนำ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC และสนาบบิน แนะนำ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ■